

Số: /BC-UBND

Cam Bình, ngày tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Việc giải quyết, trả lời các ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 6 và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND xã Cam Bình NK 2021 - 2026**

Căn cứ Báo cáo số 42/BC-HĐND, ngày 06/12/2023 của Thường trực HĐND xã về tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 6 và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND xã, UBND xã báo cáo việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị như sau:

#### **I. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TẠI KỲ HỌP THỨ 6**

1. Khu vực quy hoạch làm lồng tôm đã hoàn thành nhưng qua khảo sát thì nếu người dân đưa lồng tôm cũ vào làm thì quá cao không đưa vào được. Đề nghị UBND có giải pháp khắc phục tạo điều kiện cho người dân đưa lồng cũ vào làm.

*Trả lời:*

Khu vực làm lồng tôm khi nước lớn vẫn đưa lồng cũ lên được. Tuy nhiên, mặt trước khu vực này có rất nhiều đá, UBND đã phối hợp Hội ND vận động đơn vị đang thi công bến cập tàu của Biên phòng tiến hành mức hết đá trước khu vực làm lồng tôm nhằm tạo không gian thuận lợi để người dân đưa lồng vào. (Thời gian hoàn thành trước 31/12/2023)

2. Công trình nâng cấp khu công viên rừng nhãn đã đưa vào sử dụng nhưng hiện nay vẫn thấy bề bộn, mất mỹ quan, chưa đảm bảo đúng chất lượng công trình; đề nghị UBND xem xét điều chỉnh.

*Trả lời:*

Công viên rừng nhãn hiện nay có 1 Tổ PN thực hiện dọn vệ sinh vào chủ nhật hàng tuần, qua đó góp phần chung vào công tác VSMT tại công viên. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị quân đội ra quân dọn vệ sinh khu vực công viên và các khu công cộng (thời gian: thường xuyên đến Tết NĐ).

3. Khu vực trước Đài Liệt sĩ và công viên rừng nhãn có quá nhiều quán ăn nên người dân phóng uế bừa bãi. Đề nghị UBND có cần phải làm rào chắn lại không.

*Trả lời:*

UBND xã đã mời hộ kinh doanh tại khu vực trên làm việc, yêu cầu chủ quán không để khách đi vệ sinh tại khu vực Đài Liệt sĩ. Qua theo dõi từ kỳ họp thứ 6 HĐND xã đến nay, chủ quán thực hiện tốt công tác vệ sinh khu vực buôn bán và Đài Liệt sĩ.

4. Khu vực sân bóng, đánh bóng chuyền. Đề nghị UBND nên đưa vào danh mục đầu tư, nâng cấp để tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có chỗ sinh hoạt, vui chơi giải trí.

*Trả lời:*

Việc đầu tư nâng cấp sân bóng đá và sân bóng chuyền kinh phí tương đối lớn, UBND xã hiện chưa có nguồn thực hiện. Tuy nhiên, để quyết tâm thực hiện nhiệm vụ này, UBND sẽ tham mưu BCH Đảng bộ để đưa vào doanh mục đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2025-2030. Nếu chỉ đầu tư nâng cấp sân bóng chuyền, UBND xã sẽ tham mưu Thường trực Đảng ủy cố gắng hoàn thành trong năm 2024 từ nguồn xã hội hóa.

5. Đường cống thoát nước khu vực chùa hàng năm vào mùa mưa bị ứ đọng rác không thoát nước được. Đề nghị UBND cải tạo lại cống chùa để không tồn đọng rác.

*Trả lời:*

Đối với cống thoát nước hàng năm có thể mở nắp từng đoạn để nạo vét, việc cải tạo, nâng cấp cống thoát nước là tương đối khó khăn. Tuy nhiên, được sự thống nhất của Đảng ủy, nhằm giảm tải lượng nước tập trung về cống thoát nước, UBND sẽ thi công cải tạo, nâng cấp (hạ cos mặt đường) tuyến đường từ khu vực Chợ đến nhà bà Châu Thị Hồng Hòa.

## **II. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 7**

### **\* THÔN BÌNH HƯNG**

1. Tình trạng người dân đem rác thải ra nơi để rác không đúng giờ so với giờ xe rác chạy, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường; Đề nghị UBND có thông báo cụ thể về thời gian xe đi thu gom rác để người dân đem ra khỏi gây ô nhiễm môi trường.

*Trả lời:*

UBND xã đã chỉ đạo công chức VHXX phối hợp thôn Bình Hưng ban hành thông báo thời gian cụ thể thu gom rác để người dân được biết.

2. Về Đài phát thanh của thôn hiện nay bị hư không nghe được những thông báo của địa phương, đề nghị UBND xã cần khắc phục lại đài phát thanh để khi Ủy ban thông báo những vấn đề gì thì người dân nghe mà thực hiện.

*Trả lời:*

Trong năm 2023 UBND xã đã tiến hành sửa chữa 2 lần đối với hệ thống loa đài Bình Hưng với kinh phí khoảng 9 triệu đồng. Tuy nhiên, do hệ thống Đài không dây trên toàn địa bàn xã không bảo đảm so với địa bàn xã đảo nên rất nhanh hư hỏng. Hiện nay hồ sơ thẩm định lắp đặt hệ thống phát thanh mới đã xong, dự kiến sẽ thi công vào quý I năm 2024.

3. Về các hàng quán buôn bán của người dân lấn chiếm hết lòng, lề đường; Đề nghị UBND cần sắp xếp gọn gàng, hàng quán nào cho thuê tới đâu thì sử dụng đến đó không nên để lấn chiếm làm hẹp con đường khi xe chạy rất nguy hiểm cho người đi bộ.

*Trả lời:*

UBND xã sẽ chỉ đạo tổ quản lý trật tự đô thị thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch 818/KH-UBND trên địa bàn xã. Tuy nhiên, khu vực thôn Bình Hưng là thôn biệt lập, tùy thuộc vào các chuyên công tác của cơ quan. UBND xã ghi nhận và chỉ đạo xử lý trong quý I/2024. Sau khi xử lý xong, giao Thôn trưởng quản lý chặt chẽ, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường buôn bán tái diễn.

4. Về các xe Điện chở khách đề nghị Công an kiểm tra sắp xếp lại không nên để chạy lộn xộn nhất là những ngày lễ, ngày tết rất nguy hiểm dễ gây tai nạn cho người dân.

*Trả lời:*

UBND xã đã chỉ đạo Công an xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra riêng đối với thôn Bình Hưng. Trong đó bố trí Công an khu vực phối hợp với Công an viên thôn thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý những phương tiện vi phạm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Ngoài ra Công an sẽ yêu cầu các chủ phương tiện viết bản cam kết vì phương tiện xe điện không được phép hoạt động.

5. Về đất Nghĩa trang xin hỏi khi người dân lấy mộ xong rào lại để chiếm dụng đất có được không vì hiện nay có 02 gia đình đã bóc mộ và rào lại; Đề nghị UBND trả lời nếu được thì người dân tiếp tục làm còn không được nên thông báo và xử lý các hộ chiếm dụng đất trên phần mộ gia đình họ.

*Trả lời:*

Trong năm 2023, UBND xã đã có ban hành 03 Thông báo trả lời đơn cho 03 trường hợp đã có đơn yêu cầu giải quyết về việc được sử dụng đất sau khi di dời mộ của gia đình. Tại nội dung trả lời, UBND cũng đã xác định đất trên là đất nhà nước quản lý, việc các hộ tự ý rào chiếm dụng là hành vi chiếm đất nhà nước theo quy định của Luật đất đai và Nghị định 91/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Riêng đối với 03 trường hợp trên. UBND đã chỉ đạo công chức chuyên môn phụ trách kiểm tra từng trường hợp cụ thể. Nếu có hành vi lấn chiếm sẽ xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ theo quy định.

6. Về công trình kè biển đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tuy nhiên không có bậc tam cấp nên khi người dân đi lên xuống rất nguy hiểm; Khi công trình đang thi công người dân đã có ý kiến nhưng đội thi công không làm; Đề nghị UBND xem xét bổ sung bậc tam cấp cho người dân dễ lên xuống.

*Trả lời:*

Việc đơn vị thi công chưa thực hiện làm bậc tam cấp cho công trình Kè biển thôn Bình Hưng là thiếu sót của địa phương trong công tác quản lý công trình trên địa bàn, UBND xã nghiêm túc nhận khuyết điểm. Hiện nay, đã yêu cầu đơn vị thi công sớm hoàn thành làm bậc tam cấp cho công trình trên. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 19/12/2023.

Trên đây là Báo cáo giải quyết ý kiến của ĐB HĐND tại kỳ họp thứ 6 và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã Cam Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. /.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMT xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Ngọc Linh**